

สุดสัปดาห์

14 'บิก-ฟังก์พลอย' จูงมือตระกูลสนน้า
นัดเดาท์ 'โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส'

'พระปรางค์วัดอรุณ'
ภูมิจักรวาลรัตนโกสินทร์

19

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2568

www.naewna.com หน้า 13



รู้จักตัวตนของ 'TEN' ศิลปินชาวไทยที่ดังไกลระดับโลก



เปิดตัวมาสร้างความตะลึงถึงจุดทุก
สายพราวกับแม่เหล็ก! สำหรับมิถุนายนชุดที่ 2
"STUNNER" (สตันเนอร์) ของ TEN (เตน)
ที่ประกอบด้วยอัลบั้ม 7 เพลงที่จับคู่กับคอนเซ็ปต์
รวมถึงเพลงโคโรนา "STUNNER" (สตันเนอร์)
เวอร์ชันภาษาเกาหลีและอังกฤษ ซึ่งเขาตั้งใจไม่
สัมผัสกับโลกดนตรีที่มีความโดดเด่นมากชิ้นของ
TEN (เตน) โดยเพลงโคโรนาได้ถูกปล่อยออกมา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2025 ตามเวลา
ประเทศไทย 16.00 น. ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
เพลงต่างๆ ทั่วโลก

โดยเฉพาะเพลงโคโรนาซึ่งเปรียบเสมือนกับ
ว่า "STUNNER" (สตันเนอร์) เป็นเพลงแนว R&B
Pop ผสมผสานเครื่องดนตรีที่มีจังหวะดึงดูดใจ
กับเสียงสังเคราะห์ โดยทุกเพลงได้สัมผัสถึงแต่
เสียงร้องที่มีจังหวะและไพเราะ ไม่เคยมีการแก้ไข
และเสียงการซิงเกิ้ลในท่อนสุดท้าย เมื่อเพลงสื่อถึง
ความรู้สึกที่เต็มอิ่มก่อนที่มันจะผ่านไปทันที อาจ
ไม่ต่างกับ "STUNNER (English Version)"
จะไม่เหมือนกับการซิงเกิ้ลภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับ
ความรู้สึกดึงดูดใจโดย "ฝ่ายตรงข้าม" แต่ใน
เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะสื่อความรู้สึกว่า "ตัวฉัน"
เป็นคนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนี่คือการแตกต่างกับ
ในครั้งก่อนที่สื่อถึงความรักและการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตจริง

ด้านมิวสิกวิดีโอของเพลงโคโรนา
"STUNNER" (สตันเนอร์) ถ่ายทอด TEN
(เตน) ในฐานะบุคคลที่มีพลังแม่เหล็กดึงดูด
ทุกย่างที่เขี่ยและดึงดูด โดยภาพของเพลงนี้
จะเริ่มต้นขึ้นด้วยภาพที่สื่อถึงความเคลื่อนไหว
ของ TEN (เตน) แล้วจึงจะเปิดฉากออกมาจาก
ชิ้นเดียว ตามเพลงที่ดำเนินไป โดยเขาจะทำให้
ทุกคนต้องหลงเสน่ห์อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย
ท่าเต้นท่าสำคัญที่มีการใช้มือตามเนื้อเพลงอย่าง
"Stunner", "Fire" ที่สื่อถึงไฟ ส่วนเพลงที่ 3 คือ
อีกครั้งที่จะนำเสนอว่า "Artistic Performer"
ในมิถุนายนชุดที่ 2 "STUNNER"
(สตันเนอร์) ยังมีเพลงภาษาอังกฤษ "BAMBOA"
(แบมโบอา) ที่มีมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ถูกปล่อย

ออกมาให้ชมกันด้วยซ้ำ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
ที่ผ่านมา เพลงแนว Dance pop ชูชิวจากนักแต่ง
เพลง TEN (เตน) ที่พยายามควบคุมทุกฝ่ายตามใจชอบ
แต่เป็นอีกด้าน, เพลงภาษาอังกฤษที่ไร้อารมณ์ของ
"Enough For Me" (อินฟ ฟอร์ มี) แนว R&B pop
เกี่ยวกับการมีช่วงเวลาดีๆ ในโลกกลางๆมาให้ได้
อีกแล้วไม่ต่างจากผู้แต่งมากมาย, "Sweet As Sin" (สวีท
แอส ซิน) เพลงภาษาอังกฤษที่มีการผสมผสาน
ผสมผสานองค์ประกอบของ Pop และ Hip-hop
เข้าด้วยกัน, เพลงภาษาอังกฤษ "Waves" (เวฟ)
แนว R&B pop โดดเด่นด้วยเสียงร้องที่นุ่มนวล
ของ TEN (เตน) เมื่อเพลงและจังหวะการเต้น
ที่จะปล่อยอย่างกายอย่างอิสระไม่กับคนอื่น โดย
เปรียบเทียบกับฝ่ายเป็นศิลปิน และเพลงภาษา

เกาหลี "Butterfly" (บัตเตอร์ฟลาย) ที่เล่นความ
ลึกซึ้งด้วยเสียงอินโทรของ TEN (เตน) กับ
เนื้อเพลงที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความทรงจำ
ที่ติดตาของ TEN (เตน) ยังได้แนะนำเกี่ยวกับ
ชุดที่ "STUNNER" มากที่สุด (ชุดที่จะออกวาง)
ของ เพลงโคโรนา "STUNNER" ว่า ...

"STUNNER" นี้คือเวอร์ชันภาษาเกาหลี
และอังกฤษ ดังนั้น ในแต่ละภาษาทุกคนจะได้ฟัง
โทนเสียงที่แตกต่างของเพลงนี้ ที่น่าสนใจคือ
เนื้อเพลงของทั้งสองเพลงก็แตกต่างกันด้วยซ้ำ
รวมถึงอยากให้อัลบั้มนี้มีความหมาย
แบบไม่ซ้ำกันแต่ ... "สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของ
คือ การใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีความสุขและ
อารมณ์ดี ผสมผสานกันเข้า จะรู้สึกดีและรู้สึกถึง

อารมณ์ดี เมื่อได้ฟังอัลบั้มนี้แล้ว และผมอยาก
จะสร้างความทรงจำที่ดีและช่วงเวลาแห่งความสุข
ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่มีนักฟัง โต้ โต้กันด้วย
เพลงคลับในวง ด้วยเพลงนี้! ถ้าคุณมาชมแบบ
ด้วยอัลบั้มนี้ ผมจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดครับ"

ทั้งนี้หลังจากปล่อยอัลบั้มใหม่ TEN
(เตน) เสร็จสิ้นหน้าจอก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยว
ครั้งแรก เริ่มต้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ในวันที่ 12-13 เมษายนนี้ ตามด้วยงานเปิดตัว
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก, เชียงใหม่, ภูเก็ต,
ไต้หวัน และนำกลับมาที่ประเทศไทยที่ ประเทศไทย
"2025 TEN CONCERT 1001 MOVEMENT
"STUNNER" IN BANGKOK" จะจัดขึ้นในวันที่
19-20 เมษายนนี้ ณ อิมแพค อารีน่า

ต้องบอกว่าพิเศษแล้ว สำหรับรายการ
'นิวทรี' สัปดาห์นี้ นิวทรี-ฮอนิก แก้วภาค
อยากขอเชิญชวนมือพระเอกสุดฮอต บิ๊ก
ทอจระเข้ กับคุณแม่ใจป๋ายป๋า เพราะนิวทรี
บอกว่าได้กินเมื่อไหร่ก็เด็ด โดยวันนี้นิวทรี
ขอเริ่มความอร่อยกันตั้งแต่ขึ้นตอนแรก กับ
การเลือกซื้อวัตถุดิบกันที่ ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่ง
ตลอดการจ่ายตลาด ก็มีแฟน ๆ มาให้กำลังใจ
กับนิวทรี และไม่ได้ขาดของกิน เป็นกันเอง และ
อบอุ่นสุดๆ จากนั้นเมื่อได้วัตถุดิบครบถ้วน
บิ๊กทรีนิวทรี หวังจะไปทำขนมให้น่าทาน
กันที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายขึ้น นิวทรี
เลยเชิญพี่หม่อม เพื่อนบ้านคนสนิท ที่มีฝีมือ
เรื่องอาหารเด็ดๆ โดยปกติบิ๊กทรีจะชอบฝาก
ห้องเป็นประจำ มาร่วมทำด้วยกัน ซึ่งไม่ได้
แค่ทำอาหารแต่เพียงเท่านั้น เพราะในช่วงเช้า
ยังร่วมไปเดินตลาด ซื้อของอีกด้วยเริ่มกัน
ทำขนมให้น่าทาน ด้วยการล้าง ฟัน ปรุง ซึ่ง
บรรยากาศที่เห็น คือเหมือนในไลฟ์ที่บิ๊กทรี
เคยไลฟ์ได้เคยเห็น แบบพี่น้องแหม่มจุฑาท่าน
ทำกับข้าวกัน ซึ่งบิ๊กทรีเล่าให้ฟังว่า แต่ละครั้ง
ที่ไลฟ์ทำอาหารแบบนี้ จะมีแฟน ๆ มารอดู
เยอะมาก วันนี้อยู่บิ๊กทรีเลยจัดให้ แฟนๆ นิวทรี
สุดใหญ่แบบในไลฟ์เต็มๆ เบิกฮิลล์ฮิลล์กันไม่
เลย โดยในรายการจะชมและเค้กับบิ๊กทรีของ
เมนูนี้ สูตรเฉพาะแบบบิ๊กทรีด้วยนะจ๊ะ แฟนๆ
ห้ามพลาด



'นิวทรี' ชวน 'บิ๊ก' ลุยตลาด เจ้าครัวปรุงเมนูเด็ด



และมาจับบ้านกันขนาดนี้ ก็ต้องเปิดใจ
กับเจ้าของบ้านกันสักหน่อย กับทุกเรื่องราว
โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันที่ยาวนาน 16 ปี

กับช่อง 7HD จะใคร่สิ่งพิเศษที่ถ้าให้บิ๊ก
ผูกพันได้ขนาดนี้ มารอติดตามจากปากพระเอก
คนนี้ได้เต็มๆ รวมทั้งผลงานใหม่ล่าสุดที่ใกล้
จะได้ชมกันแล้ว จากทางเพจ และที่สำคัญ

กับอีกหนึ่งจุดที่ใหม่ด้วยกับรายการนี้กับ จ่าน
บ้านขอ ด้วยเหตุนี้ด้วย ถ้าอยากได้เมนูพิเศษ
ที่เมนูบิ๊กทรีดูใจน่าเสียดาย แต่ที่เป็นโอกาสที่
นิวทรีนิวทรีขอตามกันสักหน่อย ก็คือเรื่อง

หัวใจ ที่คอนเสิร์ตเรื่องความรักจะเป็น
อะไร มาหลังจากปรากฏบิ๊กทรีแบบชัดๆ
เต็มๆ ได้ในรายการสนุก ชิมช้อง ชิมช้องใจ
ไปกับความน่ารักและทุกเรื่องราวของพระเอก

คนนี้ บิ๊ก ทอจระเข้ ในรายการ "นิว
ทรี" ซีซั่น 2 ทาง ช่อง 7HD กด 35 สุ
ยอนหลังได้ที่ BUGABOO.TV และ
YouTube : Ch7HD และติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวรายการต่างๆ ได้ทางช่อง 7HD สุ
ยอนกด 35 กดออนไลน์ BUGABOO.TV

และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook,
IG, X, YouTube) และ Ch7HD
Entertainment (Facebook, IG) และเว็บไซต์
www.ch7.com